

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025

Căn cứ kế hoạch số 19/KHPPH-CAT-SGDDĐT ngày 16/01/2023 của Công an tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Bình Dương kế hoạch phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Phòng Giáo dục đào tạo huyện Dầu Tiếng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 trong toàn ngành với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự TTATGT cho CBGV và học sinh trong toàn ngành.

Thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật về TTATGT, kiến thức khi tham gia giao thông; tác hại của các vụ tai nạn giao thông; các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông; phổ biến nâng cao nhận thức văn hoá về ATTTG góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, ngăn chặn và hạn chế tối đa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBGV NV, phụ huynh học sinh khi tham gia giao thông đưa đón học sinh (*xe gắn máy, xe điện, xe ô tô đưa đón...*).

Công tác tuyên truyền phổ biến về TTATGT cho học sinh phải trọng tâm để hiểu, tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng nhằm thu hút sự tập trung nắm bắt thấu hiểu cho các em.

Công tác tuyên truyền phổ biến phải đi đôi với hình thức giáo dục răn đe, chế tài trong đánh giá xếp loại cuối năm đối với CBGV NV và học sinh.

2. Yêu cầu

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông gắn liền với việc cam kết thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tối đa không để xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi tham gia giao thông trong cả giai đoạn.



Các đơn vị trường học bám sát các nội dung của Kế hoạch thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về TTATGT cho CBGV NV, học sinh và phụ huynh học sinh.

Các đơn vị phổ biến khu vực đậu xe an toàn cho phụ huynh học sinh đến trước cổng trường lúc đưa và đón học sinh nhất là lúc tan trường, đặc biệt đối với các đơn vị nằm dọc các tuyến đường chính tránh ùn tắc và va chạm đáng tiếc xảy ra.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG TOÀN NGÀNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Quán triệt chỉ đạo các đơn vị trường học trong toàn ngành thực hiện các văn bản chỉ của Bộ GDĐT, Ban An toàn giao thông quốc gia về thực hiện bảo đảm trật tự ATGT- văn hóa giao thông, chương trình giảng dạy, giáo dục, trải nghiệm về ATGT được quy định trong cấp học.

Các đơn vị trường học tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với ngành Công an, các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong quá trình tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục vào các buổi tập trung.

Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong các cơ sở giáo dục luôn chủ động theo vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, kết hợp chặt chẽ với nhau và trách nhiệm cùng nhau tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy ATGT theo quy định của Bộ GDĐT; lồng ghép nội dung giáo dục TTATGT, văn hóa giao thông trong các môn học, trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt Đoàn - Đội, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm và chương trình phát thanh học đường vào buổi sáng một số ngày trong tuần... nhằm trang bị nâng cao nhận thức về TTATGT, văn hóa và các kỹ năng khi tham gia giao thông.

Tổ chức phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong phụ huynh học sinh khi tham gia giao thông trong lúc đưa đón các em đến trường đều phải đội nón bảo hiểm (cả PHHS và học sinh ngồi phía sau), đồng thời phải nhắc nhở giáo dục con em mình khi tham gia giao thông (xe gắn máy, xe đạp điện...) phải tuyệt đối chấp hành các quy định về ATGT, bắt buộc phải đội nón bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra khi tham gia giao thông đường thủy cũng phải chấp hành các quy định về giao thông đường thủy (phải mặc áo phao, không ngồi trên thành hai bên của ghe thuyền...)

3. Đối với các cơ sở giáo dục

3.1. Các cơ sở giáo dục mầm non

Giới thiệu cho các em biết một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội bộ, đường hàng không qua tranh ảnh hoặc một số phương tiện giao thông thông thường.

Giới thiệu cho các em được biết ý nghĩa và quy định của một số tín hiệu đèn (*đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng*), biển báo về giao thông đường bộ (*biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển nguy hiểm*) về màu sắc, hình dạng, ý nghĩa các loại.

Hướng dẫn một số kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông như: Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn, đi bộ an toàn, sang đường an toàn...

3.2. Đối với các trường Tiểu học

Giáo dục hình thành thái độ, hành vi khi trực tiếp tham gia giao thông như: Đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn; cảnh giác và dự đoán để tránh các tình huống nguy hiểm, phòng tránh va chạm khi tầm nhìn bị che khuất và cảnh cáo chơi đùa ở những nơi nguy hiểm để xảy ra tai nạn giao thông.

Giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các em khi tham gia giao thông như ngồi trên xe đạp, xe máy, quy định về đội mũ bảo hiểm; an toàn khi đi ô tô, xe buýt và các phương tiện giao thông đường thủy...phải đảm bảo tư thế và biết tự bảo vệ không để xảy ra các tình huống nguy hiểm cho bản thân.

Hiểu rõ các tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo hiệu đường bộ, của cảnh sát giao thông; đặc biệt phải có **cư xử văn hóa lịch sự tôn trọng lẫn nhau** với những người cùng tham gia giao thông hoặc khi có sự cố xảy ra.

3.3. Đối với các trường Trung học cơ sở

Giáo dục hình thành kỹ năng, thái độ và mức trách nhiệm trong lúc tham gia giao thông như : Đi bộ qua đường ở những nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn, qua đường ở nơi đường bộ giao nhau với đường sắt; điều khiển xe đạp điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn.

Giáo dục các em hiểu được tầm quan trọng của việc bảo đảm TTATGT “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, thực hiện bảo đảm TTATGT là nghĩa vụ của mỗi công dân, là hạnh phúc của toàn dân. Tổ chức trải nghiệm thực hành theo yêu cầu của các tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Công an giao thông; tình huống giao thông nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông; **cư xử văn hóa lịch sự tôn trọng lẫn nhau** với những người cùng tham gia giao thông hoặc khi có sự cố xảy ra.

Tổ chức theo dõi, bồi dưỡng, rèn luyện, chọn cử và thành lập đội tuyển tham gia hội thi ATGT do tỉnh tổ chức (nếu có).

4. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục

Nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện tốt



các quy định trong khi tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong toàn ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hàng năm các đơn vị trường học củng cố kiện toàn Ban an toàn giao thông của đơn vị, phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn đơn vị.

Hàng năm các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông cho CBGV NV và học sinh.

Thường xuyên tổ chức các chuyên đề thực hành kỹ năng, trải nghiệm về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thái độ kỹ năng cho các em khi tham gia giao thông.

Tổ chức giảng dạy ATGT theo nội dung chương trình do Bộ GDĐT ban hành. Các trường có chuẩn bị để tham gia các hội thi về bảo đảm an toàn giao thông do các cấp tổ chức (nếu có).

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, “Văn hóa giao thông” vào nội quy, quy chế của đơn vị làm cơ sở bình xét thi đua cuối năm đối với CBGV NV, đánh giá hạnh kiểm, đạo đức học sinh trung học cơ sở (Tùy thuộc vào mức độ vi phạm nếu có).

Tổ chức đánh giá tổng kết sau một năm thực hiện và báo cáo về ngành giáo dục làm cơ sở báo cáo về Ban ATGT huyện và Sở GDĐT.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025. Đề nghị tất cả các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT;
- Ban ATGT huyện;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.



TRƯỜNG PHÒNG

Tạ Tấn Tuấn